

ตารางวิเคราะห์แผนงานฝ่าย.ปกครองประจำปีการศึกษา2557(PA1/1)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลการวิเคราะห์			ทำต่อ	ยกเลิก
			จุดแข็ง	จุดอ่อน	แนวทางพัฒนา		
โครงการคนรุ่นใหม่หัวใจ สีขาว	1.นักเรียนปวช.1 จำนวน 108 คน	นักเรียนปวช.1 คุณธรรม จริยธรรมอยู่ ในระดับดี	นักเรียนระดับ ปวช.สามารถปรับ พฤติกรรมเป็นผู้มี คุณธรรมจริยธรรม	นักเรียนบางคนไม่ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้	แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม ให้ผู้ปกครองทราบแต่เนิ่น ๆ	✓	
โครงการส่งเสริมคนดีมี ใบรับรอง	ร้อยละของ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้เรียนตระหนักและ เห็นคุณค่าทาง คุณธรรม จริยธรรม สามารถใช้ชีวิตอยู่ใน สังคมอย่างมีความสุข	นักเรียนนี้ได้เกียรติ บัตรเกิดความ ภาคภูมิใจ และมี คุณธรรม จริยธรรม	จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วม กิจกรรมน้อย	ประชาสัมพันธ์อย่างเนื่อง และหลากหลาย	✓	
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา	ผู้เรียนทั้งหมด	ระดับคุณภาพผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม รู้จักการบำเพ็ญ ประโยชน์	นักเรียนนักศึกษามี คุณธรรมจริยธรรม และรู้จักการ บำเพ็ญประโยชน์	การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ สถานศึกษายังน้อย	อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษาควรลง ในเวปไซด์และจัดทำป้าย ติดภายในและภายนอก สถานศึกษาพร้อมทำ หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ทราบ	✓	
โครงการระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน	ผู้เรียนทั้งหมด	ระดับคุณภาพในการ จัดระบบดูแลผู้เรียน	นักเรียนนักศึกษา ได้รับการดูแล	การเยี่ยมบ้าน ผู้ปกครองไม่	ทำการเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา	✓	

			ช่วยเหลืออย่าง เหมาะสมตาม ความเป็นจริง	สามารถเยี่ยมได้ครบ ทุกคน			
โครงการนัดพบผู้ประกอบการ	ผู้ประกอบการร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรม	ระดับคุณภาพในการ จัดระบบดูแลผู้เรียน	ผู้ประกอบการให้ความ ร่วมมือและ รับทราบเกี่ยวกับ ปัญหาและ พฤติกรรมของ นักเรียน	ผู้ประกอบการบางท่าน ไม่สามารถมาร่วม กิจกรรมได้	แจ้งกำหนดการและ วัตถุประสงค์ความสำคัญ ของการนัดพบผู้ประกอบการ	✓	
โครงการพัฒนาเครือข่าย ผู้ประกอบการ	ร้อยละของ ผู้ประกอบการระดับ ปวช.ปวส.	ระดับคุณภาพในการ จัดระบบดูแลผู้เรียน	ผู้ประกอบการเครือข่าย ให้ความร่วมมือ และมีความรู้สึกที่ดี ต่อสถาบัน	คณะกรรมการ เครือข่ายผู้ประกอบการ ยังมีจำนวนน้อย	เชิญผู้ประกอบการเครือข่ายเพิ่ม มากขึ้นกว่าเดิม โดยทำ หนังสือเชิญเป็รายบุคคล และแจ้งวัตถุประสงค์ให้ ทราบ	✓	
โครงการปฐมนิเทศ	ร้อยละ90 ของ นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม	ระดับคุณภาพในการ จัดระบบดูแลผู้เรียน	นักเรียนนักศึกษา นโยบายและ ระเบียบข้อบังคับ ของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติ	นักเรียนนักศึกษา บางคนไม่เข้าร่วม กิจกรรม	จัดกิจกรรมเสริมให้ นักเรียนนักศึกษาที่ไม่เข้า ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ	✓	
โครงการ To Be Number One	ร้อยละของ นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.ปวส.	-ระดับคุณภาพในการ จัดระบบดูแลผู้เรียน	นักเรียนนักศึกษา ได้ทำกิจกรรม ร่วมกันและได้	กิจกรรมบาง กิจกรรมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม	จัดกิจกรรมอย่าง หลากหลายและทำการ ประชาสัมพันธ์หลาย ๆ	✓	

			แสดงออกถึง ความสามารถ พิเศษของตนเอง และรู้จักป้องกัน ตนเองจากสารเสพติด ติดยาชนิด	กิจกรรมน้อย	รูปแบบ		
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน	ร้อยละของ นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.ปวส.	ระดับคุณภาพผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม รู้จักการบำเพ็ญ ประโยชน์	นักเรียนนักศึกษามี ความภาคภูมิใจ และเกิดความ สามัคคีในหมู่คณะ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมี จำนวนน้อย	ควรประชาสัมพันธ์ให้ นักเรียนทราบและจัด กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	✓	
โครงการขยับกายสบายชีวิ	ร้อยละของ นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.ปวส.	-ระดับคุณภาพในการ จัดระบบดูแลผู้เรียน	นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม และมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เหมาะสมกับวัย	นักเรียนบางคนมา สายไม่ทันเข้าร่วม กิจกรรม	จัดกิจกรรมเสริมให้กับ นักเรียนที่มาสายในวันที่มี การออกกำลังกาย	✓	
โครงการติดตามผู้สำเร็จ การศึกษา	ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปวช.3 และระดับปวส.2	ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่สามารถ ติดตามได้	สถานศึกษามีการ ติดตามผู้สำเร็จ การศึกษาอย่าง ต่อเนื่องและมี ช่องทางในการ ติดต่อที่หลากหลาย	ไม่สามารถติดต่อได้ ครบทุกคน	รวบรวมข้อมูลของ นักศึกษา ก่อนที่จะสำเร็จ การศึกษา	✓	
โครงการพัฒนาทักษะ วิชาชีพ	จำนวนสาขาวิชาที่ มีการพัฒนาทักษะ	ผู้เรียนมีการพัฒนา ศักยภาพทักษะทาง	ทุกสาขางาน/ สาขาวิชาได้รับใบ	บางสาขาวิชามี นักศึกษาน้อยทำให้มี	รับสมัครสาขาอื่นๆที่มี ความสามารถเพื่อเป็น	✓	

	ทางอาชีพ	อาชีพ	ประกาศเกียรติคุณ	ตัวเล็กน้อย	ทางเลือก		
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ	ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3ปวส.2	นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3ปวส. สามารถศึกษาต่อ	จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมี ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา อยู่ในระดับดี	นักเรียน นักศึกษา บางคนไม่เห็น ความสำคัญและไม่ เข้าร่วม	- ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง - สร้างความตระหนัก โดยครูที่ปรึกษาชี้แจง		
โครงการแนะแนวอาชีพ	ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3ปวส.2	นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3ปวส. สามารถประกอบอาชีพได้	จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมี ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา อยู่ในระดับดี	นักเรียน นักศึกษา บางคนไม่เห็น ความสำคัญและไม่ เข้าร่วม	- ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง - สร้างความตระหนักโดยครูที่ปรึกษาชี้แจง		
โครงการสร้างงานผู้ประกอบการรายใหม่							
โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ	จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีสถานศึกษา	ได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการเป็นอย่างดี	เอกสารสำรวจความพึงพอใจมีรายละเอียดมากเกินไป	ปรับปรุงแก้ไขแบบสำรวจความพึงพอใจ		
โครงการพัฒนาครูที่ปรึกษา	ร้อยละของครูที่ปรึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ระดับความพึงพอใจของครูที่ปรึกษา	ครูทุกคนได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการทำงาน	ระยะเวลาในการอบรมพัฒนาครูที่ปรึกษามีน้อย	พัฒนาอย่างต่อเนื่อง		
โครงการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา	ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา	ระดับความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย	ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	อุปกรณ์ในการป้องกันอุบัติเหตุมี	ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มอุปกรณ์ในการป้องกัน		

		ในสถานศึกษา	สถานศึกษา	น้อย	อุปสรรค		
โครงการเฝ้าระวังการทะเลาะวิวาท	ผู้เรียนทั้งหมด	ระดับคุณภาพในการเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านการทะเลาะวิวาทลดลง	นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ	จุดเกิดเหตุอยู่ภายนอกสถานศึกษา	จัดอาจารย์เวรตามจุดต่าง ๆ ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน		
โครงการเฝ้าระวังการพนันและมั่วสุม	ผู้เรียนทั้งหมด	ระดับคุณภาพในการเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านการพนันและมั่วสุมลดลง	จำนวนครั้งของการมั่วสุมและการพนันลดลง	อาจารย์เวรอาคารเรียนไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่กำหนด	แจ้งให้อาจารย์เวรทราบถึงหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด		
โครงการป้องกันหนุ่มสาวยุคใหม่ใส่ใจพร้อม	ผู้เรียนทั้งหมด	ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันด้านเพศสัมพันธ์ดีขึ้น	จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรลดลง	นักเรียน นักศึกษาบางส่วนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม	ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง		

ตารางวิเคราะห์แผนงานฝ่ายปกครองประจำปีการศึกษา 2557(PA1/2)

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

ลำดับที่	กลยุทธ์/แผนงาน	โครงการ	งาน(TASK)	กิจกรรม
	กลยุทธ์ที่ 1 ปฏิรูปผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา			
1	แผนงานส่งเสริมระเบียบวินัย	ค่ายเยาวชน คนดีมีวินัย สร้าง ความสามัคคี		กิจกรรมนันทนาการ
			คนเด่นคนดีศรีเจ้าพระยา	กิจกรรมแต่งกายดีมีรางวัล
				กิจกรรมไหว้สวยมารยาทงาม
				กิจกรรมวาดภาพเพราะเสนาะหู
			อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา	กิจกรรมธรรมกับพระอาจารย์
				กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
				กิจกรรมการตรงต่อเวลา
				กิจกรรมไปลา มา ไหว้
			ปฐมนิเทศ	
2	แผนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน		ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	กิจกรรมตรวจสอบภาพประจำปี
				กิจกรรมนัดพบผู้ปกครอง
				กิจกรรมโฮมรูม
				กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง
				กิจกรรมเพศศึกษา

ลำดับที่	กลยุทธ์/แผนงาน	โครงการ	งาน(TASK)	กิจกรรม
		พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง		ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
			สถานศึกษาสีขาว To Be Number One	กีฬาต้านยาเสพติด
				ดนตรีต้านยาเสพติด
				บรรยายพิเศษต้านยาเสพติด
				นิทรรศการต้านยาเสพติด
		เพื่อนช่วยเพื่อน		อบรมภาวะผู้นำ
		ขยับเท่ากับออกกำลังกาย		ออกกำลังกายทุกวันศุกร์ก่อนเข้าห้องเรียน วันละ 15 นาที
			สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา	อบรมการใช้อุปกรณ์การดับเพลิง
				จัด รปภ. ประจำตลอด 24 ชั่วโมง
			เฟ้าระวังการทะเลาะวิวาท	จัดอาจารย์เเวรประจำวัน
				จัดการแข่งขันกีฬา
				จัดอบรมภาวะผู้นำ
				กิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่

ลำดับที่	กลยุทธ์/แผนงาน	โครงการ	งาน(TASK)	กิจกรรม
			เฝ้าระวังการพนันและมั่วสุม	จัดเวรประจำวันห้องน้ำและ อาคารเรียน
		หนุ่มสาวยุคใหม่ใส่ใจใ้ ใจความพร้อม		บรรยายพิเศษท้องก่อนวัยอัน ควรและการป้องกันเอดส์
				ป่วยนิเทศ
3	แผนงานแนะแนว		ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา	
			เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ สถานประกอบการ	
			แนะแนวการศึกษาต่อ	
			แนะแนวอาชีพ	
			ผู้ประกอบการรายใหม่	
			สำรวจความพึงพอใจของสถาน ประกอบการ	
4	แผนงานครูที่ปรึกษา		พัฒนาครูที่ปรึกษา	อบรมสัมมนาครูที่ปรึกษา
		พบครูที่ปรึกษา		โฮมรูม
				แนะแนวรายบุคคล